

พ.ศ.๒๕๕๐	พ.ศ.๒๕๕๐	ฉบับแก้ไข ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญ	ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗	ร่าง อ.บวรศักดิ์ อูธรรมโน	ร่างประชาติ มีชัย ฤชุพันธ์	ข้อเสนอของ FTA Watch พัฒนาจาก รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
<p>มั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องดังกล่าว</p> <p>ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญา</p>	<p>ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญา และการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้รับประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้น และประชาชนทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) และ (๒) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยอนุโลม</p>	<p>แห่งชาติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่อง</p> <p>หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ หรือทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ</p> <p>เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับคำขอ</p>	<p>ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีหรือเปิดเสรีการลงทุนภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกหรือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หรือที่เกี่ยวกับการใช้หรือแบ่งสรรผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ</p> <p>ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับทำหนังสือสัญญานั้น โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการ</p>	<p>แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ</p> <p>หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง หรือการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ</p> <p>ให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามวรรค</p>	<p>พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องดังกล่าว</p> <p>ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย <u>ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องดังกล่าว</u></p> <p>เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่</p>	

พ.ศ.๒๕๔๐	พ.ศ.๒๕๕๐	ฉบับแก้ไข ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญ	ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗	ร่าง อ.บวรศักดิ์ อูรรณโณ	ร่างประชาติ มีชัย ฤชุพันธ์	ข้อเสนอของ FTA Watch พัฒนาจาก รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
	<p>นั้น ในการนี้ ให้ คณะรัฐมนตรีเสนอ กรอบการเจรจาต่อ รัฐสภาเพื่อขอความ เห็นชอบด้วย เมื่อลงนามใน หนังสือสัญญาตาม วรรคสองแล้ว ก่อนที่ จะแสดงเจตนาให้มีผล ผูกพัน คณะรัฐมนตรี ต้องให้ประชาชน สามารถเข้าถึง รายละเอียดของ หนังสือสัญญานั้น และ ในกรณีที่การปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญา ดังกล่าวก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ ประชาชนหรือ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้อง ดำเนินการแก้ไขหรือ เยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบนั้นอย่าง</p>	<p>ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาดให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่รับเรื่อง</p>		<p>จะนำไปสู่การจัดทำหนังสือ สัญญานั้นต่อคณะกรรมการ การต่างประเทศของรัฐสภาเพื่อ ขอความเห็นชอบด้วย ในการนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้ เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยและ จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องดังกล่าว เมื่อลงนามในหนังสือสัญญา หรือจะเข้าทำหนังสือสัญญาตาม วรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดง เจตนาให้มีผลผูกพันในหนังสือ สัญญาตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชน สามารถเข้าถึงรายละเอียดของ หนังสือสัญญานั้น และต้องได้รับ ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการ นี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้ว เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่การ ปฏิบัติตามหนังสือสัญญา ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ประชาชน คณะรัฐมนตรีต้อง</p>	<p>สามด้วย เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญา ใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือ วรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้ แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่ ได้รับคำ ขอ</p>	<p>การปฏิบัติตามหนังสือ สัญญาดังกล่าวก่อให้เกิด ผลกระทบต่อประชาชนหรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้อง ดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบนั้นอย่าง รวดเร็วเหมาะสม และเป็น ธรรม ให้มีกฎหมายว่าด้วยการ กำหนดประเภท กรอบการ เจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอย่าง กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้าน การค้า หรือการลงทุนอย่างมี นัยสำคัญ รวมทั้งการแก้ไข หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการปฏิบัติตามหนังสือ สัญญาดังกล่าวโดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการปฏิบัติตาม หนังสือสัญญานั้นและ</p>

พ.ศ.๒๕๔๐	พ.ศ.๒๕๕๐	ฉบับแก้ไข ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญ	ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗	ร่าง อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ร่างประชาต มีชัย ฤชุพันธ์	ข้อเสนอของ FTA Watch พัฒนาจาก รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
	<p>รวดเร็วเหมาะสม และเป็นธรรม</p> <p>ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและ</p>			<p>ดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็วเหมาะสม และเป็นธรรม</p> <p>ให้มีกฎหมายว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาตามวรรคสอง รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘ มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้</p>		<p>ประชาชนทั่วไป</p> <p>ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม</p>

พ.ศ.๒๕๕๐	พ.ศ.๒๕๕๐	ฉบับแก้ไข ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญ	ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗	ร่าง อ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ร่างประชาติ มีชัย ฤชุพันธ์	ข้อเสนอของ FTA Watch พัฒนาจาก รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
	<p>ประชาชนทั่วไป ในกรณีที่มีปัญหา ตามวรรคสอง ให้เป็น อำนาจของศาล รัฐธรรมนูญที่จะ วินิจฉัยชี้ขาด โดยให้ นำบทบัญญัติตาม มาตรา ๑๕๕ (๑) มาใช้ บังคับกับการเสนอ เรื่องต่อศาล รัฐธรรมนูญโดย อนุโลม</p>					